
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti eftirfarandi umsögn um ofangreind mál á 163. fundi 
sínum þann 18.12.2019:

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga lýsir yfir vonbrigðum með tímasetningar 
um ákvörðun um tvöföldun á köflunum Krísuvíkurvegur og Hvassahraun 
annars vegar, og hins vegar frá Fitjum að Rósaselstorgi. Bæjarstjórnin 
hvetur samgönguráðherra og Alþingi til að breyta þessum áherslum þannig 
að þessir mikilvægu kaflar Reykjanesbrautarinnar fari inn í fyrsta áfanga 
samgönguáætlunar, enda um brýnt hagsmuna- og öryggismál að ræða fyrir 
Suðurnesin og landið allt, ekki síst m.t.t. aðgengi til og frá 
alþjóðaflugvellinum.
Samþykkt samhljóða með sjö atkvæðum.
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